



รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์
แทนการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

NO

GIFT POLICY

งดรับ งดให้ของขวัญ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต
ขอขอบคุณความปรารถนาดีและมีตรึงใจของคุณ



โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนางสาวชญานา ทวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมร่วมต้านการ ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ โรงเรียน และชุมชน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ณ อาคารประชุมสิทธิติพิทยาการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2



โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ เจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมี จิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมร่วมต้านการ ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ โรงเรียน และชุมชน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Home (PA) ITA 2023 ITA 2024 OIT 2022 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการบริหาร บุคลากรโรงเรียน ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ประกันคุณภาพภายใน E-SERVICE ผลงานที่ภาคภูมิใจ เอกสารสำหรับครู ปฏิทินกิจกรรม การเรียนการสอนออนไลน์ ระบบOIT

ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม

ITA 2024

ITA Online 2024
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

LINK แชนแนลจัดการเรียน (เชิงรุกแบบรวมพลัง 3 ขั้นตอน (CO-5STEPS) Activate Windows
Go to PC settings to activate W
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ ชั้นป.4

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว

NO GIFT POLICY

“งดรับ งดให้”
ของขวัญ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมต่างๆอย่างโปร่งใส
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ที่มา <http://www.anubanlatyao.ac.th/>